

Số: 245 /QĐ-CTHADS

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 3127/QĐ-BTP ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2020;

Căn cứ Quy chế phối hợp liên ngành số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quy chế phối hợp số 02/QCLN/NHNN-CTHADS ngày 17/9/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên về việc phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Cục THADS tỉnh trong công tác thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-TCTHADS ngày 09/01/2020 của Tổng cục THADS phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục THADS tỉnh Thái Nguyên;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2020 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng thuộc Cục, Thành viên Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng



và Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng cục THADS;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh;
- Các Phó Cục trưởng (đề p/h);
- NHNN - Chi nhánh TN (đề p/h);
- Lưu: VT, NV.

bnl

CỤC TRƯỞNG

} (báo cáo)



Nguyễn Xuân Tùng

KẾ HOẠCH

**Hướng dẫn, chỉ đạo, xử lý các vụ việc
liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng năm 2020**
*(ban hành kèm theo Quyết định số 245/QĐ-CTHADS ngày 09/3/2020
của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thái Nguyên)*

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao hiệu quả thi hành các bản án liên quan đến các khoản nợ của Tổ chức tín dụng, ngân hàng đã có hiệu lực pháp luật đạt tỉ lệ cao hơn năm 2019 về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành án, hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội giao. Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các Tổ chức tín dụng, ngân hàng.

2. Việc xây dựng và triển khai Kế hoạch năm 2020 phải bảo đảm sự tập trung, thống nhất từ Cục đến các Chi cục. Đồng thời, phát huy hiệu quả mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan. Đặc biệt là với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, tổ chức tín dụng, ngân hàng; các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và tính chủ động của các thành viên Tổ xử lý nợ xấu.

3. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp giải quyết, đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc được giao.

II. NỘI DUNG

1. Kiện toàn tổ chức Tổ chỉ đạo xử lý nợ xấu

1.1. Tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Nhiệm vụ: Kiện toàn Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng do một Phó Cục trưởng trực tiếp làm Tổ trưởng.

Kết quả thực hiện: Ban hành Quyết định sửa đổi bổ sung thành viên

Thời gian thực hiện: Tháng 3/2020.

- Tổ công tác có chức năng, nhiệm vụ giúp Lãnh đạo Cục triển khai, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo thực hiện việc đẩy nhanh tiến độ và thi hành dứt điểm các vụ án dân sự phức tạp, kéo dài, có liên quan đến hoạt động ngân hàng để bảo vệ

quyền chủ nợ của tổ chức tín dụng và giúp tổ chức tín dụng thu hồi nợ, giảm nợ xấu và tạo điều kiện mở rộng tín dụng cho nền kinh tế.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Tổ công tác có trách nhiệm định hướng, chỉ đạo, lập kế hoạch thực hiện và kiểm tra, giải quyết những vướng mắc trong quá trình thi hành án liên quan đến xử lý nợ cho tổ chức tín dụng đối với các Chấp hành viên thuộc Cục và Chi cục THADS trực thuộc.

- Khi cần thiết hoặc đối với những việc có vướng mắc, khó khăn, phức tạp, Tổ công tác tham mưu với Cục THADS tỉnh thành lập Đoàn công tác (*mời đại diện Ngân hàng nhà nước, các tổ chức tín dụng liên quan tham gia*), trực tiếp về địa phương kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc, chỉ đạo thực hiện; xem xét, kiến nghị xử lý trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan thi hành án, Chấp hành viên thiếu tinh thần trách nhiệm, có vi phạm trong việc tổ chức thi hành án (*nếu có*).

1.2. Tại Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện

- Thành lập Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng của đơn vị do một lãnh đạo Chi cục trực tiếp làm Tổ trưởng (*báo cáo danh sách của Tổ về Cục THADS tỉnh để tổng hợp, theo dõi và chỉ đạo chung*).

- Tổ công tác có chức năng, nhiệm vụ giúp Lãnh đạo Chi cục triển khai, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch của đơn vị và chỉ đạo của các cơ quan cấp trên.

2. Công tác hướng dẫn nghiệp vụ và giải đáp kiến nghị

Nhiệm vụ 1: Thực hiện và tham mưu Lãnh đạo Cục, chỉ đạo kịp thời, đúng quy định đối với đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ đối với những vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng còn đang thi hành; phấn đấu đạt tỉ lệ ít nhất 95% số vụ việc đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ.

Đơn vị chủ trì: Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức Thi hành án.

Đơn vị phối hợp: Vụ Nghiệp vụ 1- Tổng cục Thi hành án dân sự; Văn phòng Cục, Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo Cục.

Kết quả thực hiện: Văn bản hướng dẫn nghiệp vụ,

Thời gian thực hiện: Khi có đề nghị.

Nhiệm vụ 2: Tham mưu Lãnh đạo Cục chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với các vụ việc tín dụng, ngân hàng theo kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên.

Đơn vị chủ trì: Tổ xử lý nợ xấu.

Đơn vị phối hợp: Các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị, thành, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên.

Kết quả thực hiện: Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thông báo kết luận.

Thời gian thực hiện: Khi có đề nghị.

3. Công tác kiểm tra, phúc tra án tín dụng ngân hàng

Nhiệm vụ 1: Thực hiện theo Kế hoạch, tiến hành kiểm tra khi thấy cần thiết phải kiểm tra đối với những vụ việc phải thi hành án lớn, phức tạp.

Tổ xử lý nợ xấu chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên, các Tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tiến hành kiểm tra, chỉ đạo giải quyết thi hành án tại một số huyện, thành, thị thuộc tỉnh. Qua kiểm tra nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xử lý tài sản bảo đảm thu hồi vốn cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng và hoàn thành chỉ tiêu năm 2020.

Dự kiến kiểm tra: Một số Chi cục THADS đang thi hành số vụ việc lớn liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng và giá trị phải thi hành án cao như: Thành phố Thái Nguyên, Thành phố Sông Công.

Đơn vị chủ trì: Tổ xử lý nợ xấu.

Đơn vị phối hợp: Các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị, thành, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên.

Thời gian thực hiện: Tháng 5/2020

Nhiệm vụ 2: Tham mưu thực hiện phúc tra kết quả kiểm tra các vụ việc THADS liên quan đến tín dụng, ngân hàng năm 2019.

Kết quả thực hiện: Yêu cầu báo cáo bằng văn bản hoặc tổ chức Đoàn công tác phúc tra trực tiếp tại Chi cục THADS TP Thái Nguyên, TP Sông Công.

Thời gian thực hiện: Quý II/2020.

Nhiệm vụ 3: Xem xét trách nhiệm, xử lý vi phạm

- Thủ trưởng cơ quan THADS có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị, Chấp hành viên thuộc thẩm quyền quản lý trong việc thực hiện Kế hoạch này. Xử lý nghiêm khắc đơn vị, cá nhân không thực hiện hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện Kế hoạch này gây chậm trễ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự nói chung, của tổ chức tín dụng nói riêng, nhất là gây ảnh hưởng đến

quyền chủ nợ của tổ chức tín dụng, làm chậm trễ quá trình thu hồi nợ cho tổ chức tín dụng.

- Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng đang thi hành án dở dang hoặc chưa thi hành của Cục THADS tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, kiến nghị Lãnh đạo Cục xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị đạt chỉ tiêu thấp, yếu kém và của Thủ trưởng cơ quan THADS, Chấp hành viên không thực hiện hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện Kế hoạch.

4. Công tác phối hợp, chỉ đạo

4.1. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên và các tổ chức Tín dụng, Ngân hàng trên địa bàn.

Nhiệm vụ 1: Tổ xử lý nợ xấu phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên để tiếp tục triển khai việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Chỉ thị số 32/CT-TTg về thí điểm xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng, Quy chế phối hợp liên ngành số 02 giữa Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên và Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thống nhất chung trong hệ thống ngân hàng và các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh trong việc phối hợp giải quyết việc thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng, đặc biệt là công tác phối hợp giải quyết các khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết 42 và Chỉ thị số 32. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên là đầu mối cung cấp số liệu vụ việc thi hành án của các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn và đề xuất hướng xử lý, giải quyết để nâng cao kết quả giải quyết loại việc này.

Đơn vị chủ trì: Tổ xử lý nợ xấu, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên.

Đơn vị phối hợp: Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án, Văn Phòng Cục; Chi cục THADS huyện, thị, thành và các tổ chức tín dụng có liên quan.

Kết quả thực hiện: Văn bản phối hợp, trao đổi; Danh sách vụ việc; các buổi làm việc, cuộc họp,

Thời gian thực hiện: Khi cần thiết hoặc có đề nghị, yêu cầu.

Nhiệm vụ 2: Tổ xử lý nợ xấu phối hợp với các tổ chức tín dụng có số lượng việc, giá trị phải thi hành lớn như: Agribank, Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Techcombank, Đông Á, Quốc tế... để tiếp tục thực hiện Kế hoạch (phối hợp rà soát, xây dựng kế hoạch kiểm tra, làm việc trực tiếp tại địa phương...).

Đơn vị chủ trì: Tổ xử lý nợ xấu.

Đơn vị phối hợp: Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn chủ động cung cấp các vụ việc đang tổ chức thi hành có giá trị lớn, khó khăn, kéo dài.

Kết quả thực hiện: Văn bản phối hợp, danh sách tổng hợp vụ việc cụ thể, tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc trực tiếp.

Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV/2020.

Nhiệm vụ 3: Phối hợp tìm giải pháp giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài, án tồn đọng như: khuyến khích các tổ chức tín dụng, ngân hàng nhận tài sản để thi hành án nếu tài sản không bán được, phải giảm giá nhiều lần, thỏa thuận thực hiện các nghĩa vụ về thuế, án phí; có những biện pháp linh hoạt, phù hợp với quy định như có cơ chế miễn, giảm lãi suất cho người phải thi hành án...nhằm tạo điều kiện thi hành án dứt điểm.

Đơn vị chủ trì: Tổ xử lý nợ xấu.

Đơn vị phối hợp: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn chủ động cung cấp các vụ việc đang tổ chức thi hành có giá trị lớn, khó khăn, kéo dài.

Kết quả thực hiện: Văn bản phối hợp, tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc trực tiếp.

Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu, đề nghị.

4.2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan

Nhiệm vụ 1: Phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục và các đơn vị có liên quan để giải quyết kịp thời các văn bản xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với việc THADS liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

Đơn vị chủ trì: Tổ xử lý nợ xấu.

Đơn vị phối hợp: Vụ Nghiệp vụ 1- Tổng cục THADS; Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức Thi hành án, Văn phòng Cục, Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo Cục.

Kết quả thực hiện: Văn bản hướng dẫn nghiệp vụ.

Thời gian thực hiện: Khi có phát sinh hoặc yêu cầu.

Nhiệm vụ 2: Giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, xử lý đơn thư trong quá trình tổ chức đối với các vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng.

Đơn vị chủ trì: Tổ xử lý nợ xấu.

Đơn vị phối hợp: Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo Cục Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án; Văn phòng Cục.

Kết quả thực hiện: Văn bản phối hợp, văn xử lý đơn thư được phân công hoặc tham gia các cuộc họp, Đoàn kiểm tra, xác minh vụ việc.

Thời gian thực hiện: Khi cần thiết hoặc có đề nghị.

Nhiệm vụ 3: Phối hợp với Văn phòng Cục (bộ phận công nghệ thông tin) để rà soát, tổng hợp các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng.

Đơn vị chủ trì: Tổ xử lý nợ xấu.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Cục.

Kết quả thực hiện: Danh sách tổng hợp vụ việc.

Thời gian thực hiện: Theo định kỳ báo cáo hoặc đột xuất.

4.3. Chỉ đạo các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc

Nhiệm vụ 1: Chỉ đạo các Chi cục trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện Kế hoạch công tác của Tổ xử lý nợ xấu; Kịp thời báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo của Cục, Ban chỉ đạo THADS những vụ việc có khó khăn, vướng mắc, những vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị tại địa phương nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng.

Đơn vị chủ trì: Tổ xử lý nợ xấu.

Đơn vị phối hợp: Chi cục THADS trực thuộc.

Kết quả thực hiện: Văn bản chỉ đạo.

Thời gian thực hiện: Theo định kỳ báo cáo hoặc đột xuất.

Nhiệm vụ 2: Giao Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc tăng cường trách nhiệm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các Chi cục THADS trực thuộc, Chấp hành viên thuộc đơn vị mình. Đối với những vụ việc có giá trị thi hành án lớn, phức tạp, tài sản phải thi hành ở nhiều địa phương khác nhau trong tỉnh thì đề nghị rút lên Cục để tổ chức thi hành.

Đơn vị chủ trì: Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện, thị, thành thuộc tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn thuộc Cục; Chi cục THADS trực thuộc.

Kết quả thực hiện: Văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận.

Thời gian thực hiện: Sau khi nhận được Kế hoạch và khi có yêu cầu.

Nhiệm vụ 3: Chỉ đạo các cơ quan THADS trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tại địa phương để có biện pháp thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đối với những vụ việc có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo của Ban chỉ đạo THADS, Cục THADS tỉnh để chỉ đạo giải quyết thống nhất, nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án cho các tổ chức tín dụng, đạt tỉ lệ cao hơn năm 2019.

Đơn vị chủ trì: Tổ xử lý nợ xấu.

Đơn vị phối hợp: Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị, thành thuộc tỉnh; Các cơ quan liên quan nơi cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện có trụ sở.

Kết quả thực hiện: Văn bản chỉ đạo, văn bản phối hợp, tổ chức các cuộc họp, kiểm tra công tác tổ chức thi hành án của đơn vị cấp huyện.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2020

5. Công tác rà soát, thống kê, tổng hợp báo cáo các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng (*Rà soát, thống kê, tổng hợp báo cáo các vụ việc THADS liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng theo quy chế phối hợp liên Ngành*).

5.1. Thống kê, tổng hợp báo cáo kết quả công tác chỉ đạo giải quyết án tín dụng, ngân hàng.

Nhiệm vụ 1: Yêu cầu các Chi cục THADS trực thuộc trên địa bàn thực hiện

Kết quả thực hiện: Công văn yêu cầu thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định

Thời gian thực hiện: Sau khi ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 của Tổ xử lý nợ xấu

Nhiệm vụ 2: Tổng hợp, thống kê số liệu án tín dụng, ngân hàng trong toàn tỉnh theo định kỳ báo cáo (3 tháng, 06 tháng, 10 tháng và 01 năm)

Kết quả thực hiện: Các biểu tổng hợp thống kê số liệu toàn quốc.

Thời gian thực hiện: Chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo thống kê theo Thông tư 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ Tư pháp.

Nhiệm vụ 3: Nghiên cứu, tổng hợp xây dựng báo cáo Tổng cục THADS về kết quả thi hành án tín dụng Ngân hàng

Kết quả thực hiện: Văn bản báo cáo Vụ trưởng phụ trách theo định kỳ 06 tháng và 01 năm.

Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2020

5.2. Nghiên cứu tổng hợp, xây dựng các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 42; Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 42 theo Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu, tổng hợp danh sách những vụ việc thi hành án tín dụng, ngân hàng thuộc diện nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Chỉ thị 32/CT-TTg có khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành (biểu mẫu do Tổng cục ban hành).

Đơn vị chủ trì: Tổ xử lý nợ xấu.

Đơn vị phối hợp: Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THA; Văn phòng Cục; Chi cục THADS trực thuộc.

Kết quả thực hiện: Văn bản yêu cầu Chi cục báo cáo hoặc khi phát sinh khó khăn, vướng mắc.

Thời hạn thực hiện: Năm 2020.

Nhiệm vụ 2: Tham mưu xây dựng báo cáo của Tổ đối với Lãnh đạo Cục, báo cáo của Cục đối với Tổng cục về kết quả thi hành án tín dụng ngân hàng (trong đó bao gồm những vụ việc thi hành án thuộc diện nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Chỉ thị 32/CT-TTg) 06 tháng, 01 năm và các báo cáo khác khi có yêu cầu.

Đơn vị chủ trì: Tổ xử lý nợ xấu.

Đơn vị phối hợp: Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THA; Văn phòng Cục; Chi cục THADS trực thuộc.

Kết quả thực hiện: Văn bản báo cáo, Biểu tổng hợp (sơ kết, tổng kết, đột xuất).

Thời gian thực hiện: Theo kỳ báo cáo quý, báo cáo sơ kết (trước ngày 1/4/2020), báo cáo tổng kết (trước ngày 01/10/2020).

6. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch

Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp với các ban ngành hữu quan và các tổ chức tín dụng tổng hợp kết quả, tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm gắn với sơ kết, tổng kết của hệ thống thi hành án dân sự để đánh giá kết quả việc thực hiện Kế hoạch và đề ra nhiệm vụ trọng tâm của thời gian tiếp theo.

Khi cần thiết, Cục Thi hành án dân sự tỉnh làm việc với Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Thái Nguyên và các tổ chức tín dụng để đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện

- Giao Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án và Tổ xử lý nợ xấu làm đầu mối chủ trì phối hợp với các Phòng chuyên môn thuộc Cục thực hiện kế hoạch và chỉ đạo giải quyết các vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dụng.

- Văn phòng Cục có trách nhiệm phối hợp với Tổ thực hiện, rà soát, thống kê các vụ việc phải thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng theo nội dung tại mục 2 Phần II của Kế hoạch.

- Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Chi cục THADS trực thuộc tiếp tục quán triệt đến Chấp hành viên và công chức trong đơn vị thống nhất về nhận thức và yêu cầu thực tiễn của công tác xử lý nợ xấu cho các tổ chức tín dụng; trên cơ sở Kế hoạch này xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức thi hành án của đơn vị bảo đảm sát với thực tiễn, khả thi và hiệu quả.

- Trân trọng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tổ xử lý nợ xấu- Cục THADS tỉnh chỉ đạo các Tổ chức tín dụng, ngân hàng thực hiện theo nội dung yêu cầu của kế hoạch này.

2. Trách nhiệm của các thành viên Tổ xử lý nợ xấu.

Các thành viên có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi có yêu cầu.

3. Kinh phí thực hiện

Thực hiện theo quy định hiện hành và nguồn kinh phí khác (nếu có). *AK*
